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เรื่อง  การประชุมใหญ่วิสามญัผูถ้ือหุน้บริษทัส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย จ ากดั 

ครั้งที่ ๑/๒๔๘๘ เมือ่วนัที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๔๘๘ 
 

   

 

เลขาธิการคณะรฐัมนตรีได้มีหนังสือ ที่ ๓๙๒๑/๒๔๘๘  ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
๒๔๘๘  ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาปัญหากฎหมายเกี่ยวการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือ
หุ้นบริษัทส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย จ ากดั  คร้ังที่ ๑/๒๔๘๘  เมื่อวันที่ ๒๙ สงิหาคม ๒๔๘๘ 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๓) ได้พิจารณาเร่ืองนี้
แล้ว 

ข้อเทจ็จริงมีว่า  ประธานกรรมการบริษัทส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย จ ากัดได้เรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย จ ากัด  คร้ังที่ ๑/๒๔๘๘ เมื่อวันที่ 
๒๙ สิงหาคม ๒๔๘๘  ที่ห้องประชุมกระทรวงการอุตสาหกรรม  เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คร้ันถึง
ก าหนดเวลาประชุม ประธานกรรมการฯ และกรรมการผู้ถือหุ้นอีก ๒ นายได้ไปที่ห้องประชุม
กระทรวงการอุตสาหกรรม  แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุตสาหกรรม  (พล.ร.ท. ผัน นาวา
วิจิต)  ในฐานะเป็นผู้แทนกระทรวงการอุตสาหกรรม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทมากกว่าคร่ึงของ
จ านวนหุ้นทั้งหมด ได้ออกค าสั่งให้เปล่ียนสถานที่ประชุมไปที่บริษัทส่งเสริม  โดยว่าในวันนั้นได้มี
การย้ายที่ท าการกระทรวงการอุตสาหกรรมไปที่อื่น และได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ในส านักงานเลขานุการ
รัฐมนตรีฯ ไปคอยติดต่อ ณ ที่ท าการกระทรวงการอุตสาหกรรมเก่า  และเจ้าหน้าที่กไ็ด้แจ้งให้ผู้ที่
ไปที่กระทรวงการอุตสาหกรรมทราบถึงการเปล่ียนสถานที่ประชุมแล้ว  ประธานกรรมการฯ และ
กรรมการผู้ถือหุ้นอีกสองนายเห็นว่าเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคอยอยู่ที่กระทรวงการ
อุตสาหกรรมจนหมดเวลาแล้วปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาไม่ครบองค์ประชุมจึงได้พากนักลับ โดยถือว่า
ไม่มีการประชุมในวันนั้นส่วนผู้ถือหุ้นอื่นๆ ที่ได้พากันไปที่บริษัท นั้น  คร้ันถึงเวลา ๑๓.๔๕ 
นาฬิกา ปรากฏว่าประธานกรรมการฯ มิได้ไป ประกอบกับผู้ที่ไปนั้นมีจ านวนครบที่จะเป็นองค์
ประชุมแล้ว  จึงได้ตั้งให้ พล.ร.ท. ผัน นาวาวิจิต  นั่งเป็นประธาน  และที่ชุมนุมผู้ถือหุ้นนั้นได้ลง
มติให้ถอดถอนคณะกรรมการของบริษัทออกทั้งคณะพร้อมทั้งกรรมการจัดการด้วย  แล้วแต่งตั้ง
กรรมการขึ้นใหม่ รวม ๗ นาย 

คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า ตามข้อเทจ็จริงปรากฏว่าได้มีการเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ ห้องประชุมกระทรวงการอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
๒๔๘๘  แต่ไม่ได้ประชุมเพราะไม่ครบองค์ประชุม  ส่วนการชุมนุมอีกแห่งหนึ่งซึ่งได้กระท ากันที่

 
ส่งพร้อมกบัหนังสอื ที่ น.๑๔๖๗/๒๔๘๘  ลงวันที่ ๖ ธนัวาคม  ๒๔๘๘ 

 



บริษัทซึ่งเป็นสถานที่นอกไปจากสถานที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งเป็นผู้
ก าหนดขึ้นนั้น หาใช่การประชุมตามกฎหมายไม่ หรืออีกนัยหนึ่งเท่ากับไม่ได้มีการประชุมเลยใน
วันนั้น  เมื่อถือว่าไม่มีการประชุมดังกล่าวแล้ว บรรดากิจการใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นได้กระท าต่อมากไ็ม่
เกดิผลใดๆ ทางกฎหมาย  เท่ากบัว่ามิได้มีการนั้นๆ เกดิขึ้น 

 

(ลงชื่อ)  หยุด แสงอุทยั 

(นายหยุด แสงอุทยั) 

ผู้รักษาการในต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ธนัวาคม ๒๔๘๘ 
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เรื่อง การประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย จํากัด

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ ๓๓๒๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม
๒๕๕๕ ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาปัญหากฎหมายเกี่ยวการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือ
หุ้นบริษัทส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย จํากัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ ๓) ได้พิจารณาเรื่องนี้
แล้ว

ข้อเท็จจริงมีว่า ประธานกรรมการบริษัทส่งเสริ
             มอุตสาหกรรมไทย จํากัดได้เรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย จํากัด  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมกระทรวงการอุตสาหกรรม เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ครั้นถึง
กําหนดเวลาประชุม ประธานกรรมการฯ และกรรมการผู้ถือหุ้นอีก ๒ นายได้ไปที่ห้องประชุม
กระทรวงการอุตสาหกรรม แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุตสาหกรรม (พล.ร.ท. ผัน นาวา
วิจิต) ในฐานะเป็นผู้แทนกระทรวงการอุตสาหกรรม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทมากกว่าครึ่งของ
จํานวนหุ้นทั้งหมด ได้ออกคําสั่งให้เปลี่ยนสถานที่ประชุมไปที่
             บริษัทส่งเสริม โดยว่าในวันนั้นได้มี
การย้ายที่ทําการกระทรวงการอุตสาหกรรมไปที่อื่น และได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ในสํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตรีฯ ไปคอยติดต่อ ณ ที่ทําการกระทรวงการอุตสาหกรรมเก่า และเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งให้ผู้ที่
ไปที่กระทรวงการอุตสาหกรรมทราบถึงการเปลี่ยนสถานที่ประชุมแล้ว ประธานกรรมการฯ และ
กรรมการผู้ถือหุ้นอีกสองนายเห็นว่าเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคอยอยู่ที่กระทรวงการ

อุตสาหกรรมจนหมดเวลาแล้วปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาไม่ครบองค์ประชุมจึงได้พากันกลับ โดยถือว่า

ไม่มีการประชุมในวันนั้นส่วนผ
             ู้ถือหุ้นอื่นๆ ที่ได้พากันไปที่บริษัท นั้น ครั้นถึงเวลา ๑๓.๕๕
นาฬิกา ปรากฏว่าประธานกรรมการฯ มิได้ไป ประกอบกับผู้ที่ไปนั้นมีจํานวนครบที่จะเป็นองค์
ประชุมแล้ว จึงได้ตั้งให้ พล.ร.ท. ผัน นาวาวิจิต นั่งเป็นประธาน และที่ชุมนุมผู้ถือหุ้นนั้นได้ลง
มติให้ถอดถอนคณะกรรมการของบริษัทออกทั้งคณะพร้อมทั้งกรรมการจัดการด้วย แล้วแต่งตั้ง
กรรมการขึ้นใหม่ รวม ๑ นาย

คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า ตามข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีการเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ ห้องประชุมกระทรวงการอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาค
             ม
๒๕๕๕ แต่ไม่ได้ประชุมเพราะไม่ครบองค์ประชุม ส่วนการชุมนุมอีกแห่งหนึ่งซึ่งได้กระทํากันที่

ส่งพร้อมกับหนังสือ ที่ น.๑๕๐๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓๕
             [END PAGE 1]
             บริษัทซึ่งเป็นสถานที่นอกไปจากสถานที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งเป็นผู้
กําหนดขึ้นนั้น หาใช่การประชุมตามกฎหมายไม่ หรืออีกนัยหนึ่งเท่ากับไม่ได้มีการประชุมเลยใน
วันนั้น เมื่อถือว่าไม่มีการประชุมดังกล่าวแล้ว บรรดากิจการใด ๆ ทีผู้ถือหุ้นได้กระทําต่อมาก็ไม่

เกิดผลใด ๆ ทางกฎหมาย เท่ากับว่ามิได้มีการนั้นๆ เกิดขึ้น

(ลงชื่อ) หยุด แสงอุทัย
(นายหยุด แสงอุทัย)

ผู้รักษาการในตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะกรรมการกฤษฎีกา
ธิ้นวาคม ๒๕๕๕
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